



**Kevin Polston**  
Giám đốc Học khu

Văn phòng Giám đốc

**Trường Công lập Kentwood**  
5820 Eastern Avenue, S.E.  
Kentwood, MI 49508  
Điện thoại: 616•455•4400

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh/Người giám hộ và Học sinh:

Chào mừng quý vị đến với năm học 2021-2022! Tôi hy vọng khi nhận được lá thư này quý vị đang tận hưởng mùa hè và dành thời gian cho những người thân yêu. Cá nhân tôi, tháng Bảy tràn đầy hứng khởi và năng lượng khi tôi bắt đầu tiếp quản vị trí giám đốc mới của Trường Công lập Kentwood. Đây quả là một vinh dự đối với tôi khi được trở thành một phần viết chương mới trong câu chuyện của Trường Công lập Kentwood.

Cảm ơn quý vị vì sự chào đón nồng nhiệt mà tôi nhận được từ toàn thể cộng đồng! Có rất nhiều điều đáng tự hào ở Kentwood và KPS. Tôi mong chờ được hợp tác với cộng đồng chúng ta khi chúng ta cùng phấn đấu cho sự xuất sắc. Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng cách mang tới các cơ hội phù hợp và có ý nghĩa cho học sinh của chúng ta.

Đây là lời phát biểu trong sự chào đón nồng nhiệt vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 khi mà học sinh và nhân viên Trường Công lập Kentwood đã chào mừng Thống đốc Gretchen Whitmer đến Trường Phổ thông Trung học East Kentwood để ký dự luật thành luật cung cấp thêm nguồn lực cho học sinh của chúng ta. Các quỹ này sẽ đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được tiếp cận với các hệ thống hỗ trợ tiếp tục củng cố sự xuất sắc và công bằng. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng tuyên bố tầm nhìn của chúng tôi, Sự Xuất sắc và Công bằng trong Giáo dục, không chỉ là một khẩu hiệu tại Trường Công lập Kentwood. Đó là một tiêu chuẩn mà chúng tôi cố gắng đạt được mỗi ngày cho mỗi học sinh.

Năm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

- **Sức khỏe và chăm sóc khỏe mạnh:** Khi chúng ta tiếp tục chiến đấu với đại dịch toàn cầu này, vấn đề hàng đầu chúng tôi phải quan tâm là sức khỏe của học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi. Chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này; chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch khi sát cánh cùng nhau như một cộng đồng.  
Vui lòng xem *Câu hỏi Thường gặp (Frequently Asked Questions, F.A.Q.)* đính kèm để biết thêm thông tin về kế hoạch an toàn phòng ngừa COVID của chúng tôi. Sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
- **Cam kết học hỏi liên tục và dựa trên dữ liệu:** Chúng tôi mong muốn học sinh tích cực học tập và đạt được thành tích. Ngoài ra, chúng tôi phải mô hình hóa việc học tập này như một tổ chức, thông qua việc học tập có tổ chức và thu thập dữ liệu để đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện *các thực hành tốt nhất* trong tất cả những việc chúng tôi làm.
- **Sự Xuất sắc và Công bằng:** Trường Công lập Kentwood cam kết đạt được sự xuất sắc và công bằng trong tất cả những gì chúng tôi làm. Từ cách thiết lập trái phiếu của chúng tôi đến cách chúng tôi sử dụng tiền thu thuế, cách chúng tôi đối xử với mọi trẻ em trong học khu, sự xuất sắc và công bằng là “giá trị sống” tại KPS.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường! Năm ngoái, chúng tôi đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giáo dục toàn diện cho trẻ em và các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con cái chúng ta. Môi trường học tập trực tiếp với sức mạnh tổng hợp đến từ việc học sinh tương tác với nhau, với giáo viên và nhân viên của trẻ cung cấp lựa chọn tốt nhất cho hầu hết học sinh để đạt được trình độ học tập cao nhất.

Quý vị sẽ nhận được thư chào mừng từ hiệu trưởng của con quý vị với các ngày quan trọng trong năm học. Tôi mong chờ được gặp lại tất cả các học sinh vào ngày đầu tiên của năm học, thứ Hai, ngày 23 tháng 8.

Xin nhắc lại, nếu quý vị chưa hoàn thành biểu mẫu ghi danh trực tuyến cho (các) con của mình, vui lòng thực hiện tại <https://www.kentwoodps.org/registration/olr/>

Như thường lệ, vui lòng liên hệ với quản trị viên tòa nhà con quý vị sẽ học nếu có câu hỏi cụ thể về trường học. Vui lòng liên hệ với tôi và nhóm văn phòng trung tâm của chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc về học khu. Tất cả chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và gia đình. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì sự hỗ trợ và giúp đỡ của quý vị khi chúng tôi bắt đầu một năm thú vị phía trước!

Trân trọng,



Kevin Polston

Giám đốc